



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

11 มีนาคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

**สื่อแนะนำเสนอ :** นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, thaipbs, workpointtoday, infoquest, efinancethai, js100, INN, mcot, worldmeters)

**-สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อสะสม 118,606,412 ราย เสียชีวิต 2,630,896 ราย รักษาหาย 94,221,138 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 116 **สถานการณ์ในประเทศ** ศบค. แลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39 ราย เป็นผู้ติดเชื้อภายในประเทศ 34 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและบริการ 21 ราย คัดกรองเชิงรุกในชุมชน 13 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 5 ราย รักษาหายเพิ่ม 95 ราย รวมรักษาหาย 25,946 ราย กำลังรักษาในรพ. 509 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมคงเดิม 85 ราย

**-องค์การการค้าโลก** เรียกร้องให้ประเทศต่างๆ เร่งผลิตวัคซีนต้านโควิด 19 เลิกจำกัดการส่งออก เพราะมีประมาณ 130 ประเทศยังไม่ได้รับวัคซีน ทั้งนี้ สามารถจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนได้ภายใน 6-7 เดือน... **กัมพูชา** เผยวัคซีนของซิโนฟาร์ม มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และไม่พบผลข้างเคียงร้ายแรง... **นิวซีแลนด์** ประกาศแผนฉีดวัคซีนโควิดให้ประชาชนทุกคนฟรี... **ญี่ปุ่น** พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนของไฟเซอร์ 17 คน... **บราซิล** ผู้เสียชีวิตจากโควิดรายวันสูงสุด 1,972 คน... **อิตาลี** เป็นประเทศที่ 6 ที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 มากกว่า 1 แสนคน... **อังกฤษ** เตือนการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่เร็วเกินไปทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข... **สหรัฐฯ** เปิดเผยผลการทดสอบการใช้วัคซีนต้านโควิด 19 แบบโดสเดียว ของบ.จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน สหรัฐฯพบมีผลข้างเคียงน้อยกว่าวัคซีนของบ.ไฟเซอร์-ไบโอเอ็นเทค และบ.โมเดอร์นา และพบว่าการส่งอุปกรณ์ตรวจโควิด 19 ทางไปรษณีย์ ช่วยลดการเสียชีวิต ลดคนป่วย 2.8 ล้านคน... **อิหร่าน** เตรียมฉีดวัคซีนโควิด 19 ผลิตเอง ที่ชื่อ "ซีโอวี-อิหร่าน บารเกด" ให้กับประชาชนในเดือนพ.ค.นี้

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.การลดวันกักตัว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า ในการประชุม ศบค. 19 มี.ค.นี้ จะเสนอให้พิจารณาลดวันกักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 กรณี 1.นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว เมื่อเดินทางเข้าไทยต้องตรวจหาเชื้อครั้งแรก เข้ากักตัวในโรงแรมที่เป็น Area Quarantine 7 วัน โดยสามารถทำกิจกรรมภายในบริเวณที่กำหนดได้ แล้วตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 หากเป็นลบสามารถออกไปท่องเที่ยวได้ 2.นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน ต้องตรวจหาเชื้อครั้งแรกแล้วกักตัว 10 วัน ก่อนตรวจหาเชื้ออีกครั้ง หากเป็นลบถึงจะสามารถท่องเที่ยวได้ เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. โดยรัฐบาลจะออกกำหนดทุก 2 เดือนนับจากนี้จนถึงสิ้นปี 2564 ที่จะผ่อนปรนอย่างไรบ้าง นักร้อง 6 จังหวัดท่องเที่ยว ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) เชียงใหม่ ชลบุรี (พัทยา และจอมเทียน) และพังงา (เขาหลัก)

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ประชาชาติธุรกิจ, เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

-นายวิจิตต์ ประกอบโกศล นายกสมฯไทยธุรกิจการท่องเที่ยว กล่าวว่า สมาคมฯ จะส่งหนังสือ สำนักรายการ ก.การท่องเที่ยวฯ ก.สาธารณสุข ทพท. และศบค. ให้พิจารณาเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบไม่กักตัวภายในสัปดาห์นี้ โดยเสนอให้ทยอยเลิกใช้มาตรการกักตัวสำหรับตลาดที่มีความเสี่ยงต่ำในเดือนมิ.ย.ก่อน จากนั้นเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสมในเดือนถัดไปและเต็มรูปแบบในเดือน ต.ค.

#### 2.ผ่อนคลามาตรการช่วงสงกรานต์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ข่าวสด, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย, ข่าวหุ้น, tnthailand, one31, thebangkokinsight, pattayamail, Chiangmai-mail, newtv.

-พล.อ.ฉัตรพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ได้ให้ ก.การท่องเที่ยวฯ ก.วัฒนธรรม และก.สาธารณสุข มาหารือว่าจะมีมาตรการจัดกิจกรรมแบบ new normal ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างไร ก่อนเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 19 มี.ค. เบื้องต้นจะอนุญาตให้สามารถจัดกิจกรรมสงกรานต์รดน้ำดำหัว เดินทางท่องเที่ยวได้ แต่กิจกรรมที่ต้องถอดหน้ากากอนามัยหรือมีความเสี่ยง เช่น การสาดน้ำ ประแป้ง อาจจะยังไม่อนุญาต ซึ่งต้องรอให้ สช.พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง ส่วนการเดินทางกลับภูมิลำเนาไม่หวั่นเพราะคนไทยให้ความร่วมมือกับมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างดี ดังนั้น การผ่อนคลาย จะประเมินตามสถานการณ์ 3 ส่วนคือ ภาครัฐ ประชาชนและผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมหรือผู้ประกอบการ สำหรับ จ.สมุทรสาครคงไม่

สามารถผ่อนคลายได้เท่าจังหวัดอื่น เช่นเดียวกับ จ.ปทุมธานี แต่หากสถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะผ่อนคลายได้มากขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv.)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า วันที่ 19 มี.ค. ศบค.ชุดใหญ่จะพิจารณามาตรการเดือน เม.ย. เพื่อรองรับเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงจะพิจารณาปรับ จ.สมุทรสาคร เป็นสีส้ม ซึ่งคกก.เฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะพิจารณาในสัปดาห์หน้า ก่อนเสนอศบค.ชุดใหญ่วันที่ 19 มี.ค. นอกจากนี้ ในวันที่ 11 มี.ค. ศบค.ชุดเล็กจะหารือร่วมกับ ก.ท่องเที่ยวฯ ก.วัฒนธรรม เพื่อหามาตรการรองรับเทศกาลสงกรานต์ที่ปลอดภัย ไม่ให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปสู่การเปิดประเทศที่อาจจะมีในเดือน ต.ค.

#### มาตรการของ ศบค. สธ. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, tnnthailand, innnews, sanook, js100

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ จะเข้ารับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา ในวันที่ 12 มี.ค.นี้ ภายหลังจากแพทย์ยืนยันความพร้อมของวัคซีน พร้อมนำกรม.เข้ารับการฉีดด้วย โดยผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี จะฉีดวัคซีนของซิโนแวค ณ อาคารหอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร ในเวลา 09.00 น.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า นายกฯ สั่งการให้กรม.ทุกคนฉีดวัคซีนพร้อมกันเนื่องจากต้องไปพบปะผู้คน และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาพบอาการข้างเคียงเล็กน้อย แพทย์ให้เฝ้าดูอาการหลังฉีด 30 นาทีเพื่อลดความเสี่ยงอาการรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีระบบติดตามอาการหลังฉีด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, กท.ธุรกิจ, เดลินิวส์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ, thaiPBS, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, innnews, js100)

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า อัตราการเสียชีวิตของโลก 2.2% ส่วนไทย 0.32% ถ้านับเฉพาะการติดเชื้อระลอกใหม่ ตั้งแต่ 5 ธ.ค. 2563 อัตราการเสียชีวิตของไทยอยู่ที่ 0.11% ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าระบบสาธารณสุขของไทยมีการดูแลได้อย่างปลอดภัย สำหรับการติดเชื้อขณะนี้พบใน 10 จังหวัด ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง

-ที่ประชุม ศบค.ศบค. ประชุมผ่านระบบวิดีโอเฝ้าระวังว่า สมุทรสาคร นพ.สสจ. พบว่า สถานการณ์ จ.สมุทรสาคร ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนมาตรการบับเบิลแอนด์ซีลที่ดำเนินการในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อหนาแน่น 50,474 คน ซึ่งมีการติดเชื้อกว่า 10% หลังตรวจภูมิคุ้มกันพบว่าประมาณ 70% มีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้น ทำให้มั่นใจว่าคนกลุ่มนี้จะสามารถกลับไปอยู่ในชุมชนได้ ทั้งนี้จะยังไม่ยุบพร.สนามและจะมีการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง สำหรับการฉีดวัคซีนใน จ.สมุทรสาคร 7 หมื่นกว่าโดส จากเดิมจะให้แล้วเสร็จใน 3 สัปดาห์ สามารถทำได้ครอบคลุมภายใน 1 สัปดาห์ และยังไม่พบการแพร่อย่างรุนแรง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขรองรับสถานการณ์โรคโควิด 19 พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่หอประชุมโรงเรียนพินายวิทยาย อ.พินาย จ.นครราชสีมา มั่นใจและเชื่อมั่นว่าการบูรณาการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทำให้ไม่เกินสิ้นปีนี้ประเทศไทยจะเอาชนะโควิด 19 ได้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thestandard

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ลงนามคำสั่ง สธ. ให้ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ และ นพ.วรเชษฐ เตชะรัถิ์ ผอ.รพ.นครพิงค์ กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม ตั้งแต่ 10 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป เนื่องจากผลการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ไม่พบผู้ได้รับการฉีดวัคซีนที่ยูนอกเหนือรายชื่อในแผนการฉีด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, สวท.)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ประชุมคกก.พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย “คนไทยทุกคนครบครัน มีหมอประจำตัว 3 คน” เพิ่มบทบาท 3 หมอเรื่องวัคซีนโควิด 19 โดยหมอคนที่ 1 อสม. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวัคซีนโควิด 19 สำรอง ติดตามกลุ่มเป้าหมายให้เข้าถึงการรับวัคซีน หมอคนที่ 2 หมอสาธารณสุข ดำเนินการร่วมกับ อสม. และประสานกับหมอคนที่ 3 หมอครอบครัวที่รพ. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการฉีดวัคซีน และติดตามอาการไม่พึงประสงค์ผ่านไลน์หมอพร้อม นอกจากนี้ ได้มอบให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทำระบบฐานข้อมูล 3 หมอ รายงานแบบเรียลไทม์ที่ <http://3doctor.hss.moph.go.th> เพื่อนำไปใช้ในการบูรณาการทำงานต่อไป

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thestandard

-กรมการแพทย์ เผยแพร่คลิปวิดีโอ ‘การดูแลทารกแรกเกิดที่ติดเชื้อโควิด-19’ โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร กรมฯ ได้เข้าไปช่วยจัดระเบียบในการดูแลผู้ป่วย พบว่ามีกลุ่มเด็กที่ป่วยหลายราย ในจำนวนนี้ได้มีการส่งตัวเด็กทารกอายุ 5 วัน มารักษาที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จนขณะนี้สามารถส่งกลับให้พ่อแม่ได้แล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ tnnthailand

-นพ.สุภโชค เวชภัณฑเภาสัช ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เชิญชวนให้เพิ่มเพื่อน Line Official Account หมอพร้อม ซึ่งจะทำได้ข้อมูลสุขภาพ แจ้งเตือนการไปรับวัคซีนโควิด 19 และติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนในวันที่ 1, 7 และ 30 รวมถึงส่งข้อความยืนยันการรับวัคซีนหลังรับวัคซีนครบ 2 เข็ม ซึ่งนอกจากผู้ลงทะเบียนผู้ใช้งานยังมีเมนูเพิ่มบุคคลอื่นเพื่อลงทะเบียนแทนบุคคลในครอบครัวที่ไม่มีสมาร์ตโฟนได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ประชาชาติธุรกิจ)

-นพ.เฉตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39 ราย โดยระหว่างวันที่ 4-10 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง ส่วนผู้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของไทยมี 33,621 ราย พบผู้ที่มีอาการข้างเคียง 2,984 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.8 แต่เป็นอาการข้างเคียงที่ไม่รุนแรง กลุ่มผู้ได้รับวัคซีนมากที่สุดคือ บุคลากรทางการแพทย์ อสม. ร้อยละ 85 รองมา เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อร้อยละ 13 บุคคลที่มีโรคประจำตัวร้อยละ 1 และ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงร้อยละ 1 สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก ณ วันที่ 8 มี.ค. ฉีดวัคซีนแล้ว 300 ล้านโดส ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกระบุว่าแม้ได้รับวัคซีนครบแล้ว แต่ยังคงสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือต่อเนื่อง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.เฉตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผย สถานที่กักกันโควิด19 มีคนเดินทางเข้าพักกว่า 2.56 แสนราย พบติดเชื้อ 2,262 ราย คิดเป็น 0.88% สัปดาห์ไทยมากที่สุด รองลงมาคือ อินเดีย สหรัฐฯ อังกฤษ ฯลฯ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลและนำเข้าสู่การรักษาตามที่ประเทศไทยกำหนด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์เดลินิวส์

-นพ.เฉตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนโรครณีสามมี-ภรรยา ที่ขายอาหารในโรงงานแห่งหนึ่ง จ.ปราจีนบุรี ติดเชื้อโควิด 19 และพบลูกจ้างติดเชื้อ 3 คน ว่า จากการตรวจหาเชื้อกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 23 คน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 33 คน ครั้งแรกวันที่ 8 มี.ค. ไม่พบเชื้อทั้งหมด ตรวจค้นหาเชิงรุกในโรงงาน 1,428 คน เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ไม่พบเชื้อ แต่ยังคงมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้กักตัว 14 วัน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำให้ออกมาในที่ชุมชนให้น้อยที่สุด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, mcot) ทีวีช่อง 7

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ได้รับตัวอย่างวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของแอสตราเซเนกา 23 ขวด ขวดละ 10 โดส มาตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. คาดว่าวันที่ 11 มี.ค. จะเสร็จทันกำหนดการที่จะฉีดให้กับนายกา ส่วนวัคซีนซิโนแวคที่จะเข้ามาอีก 8 แสนโดส ต้องตรวจรับรองคุณภาพและร่นการผลิตเช่นเดียวกัน ซึ่งกรมฯ ได้พัฒนาการตรวจให้เร็วขึ้นจาก 3 วัน เหลือเพียงวันเดียว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์เดลินิวส์

-บอร์ดผู้พิการ มีมติเห็นชอบให้สธ. พิจารณากำหนดโควตาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แก่คนพิการ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความพิการในระดับรุนแรง หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus

-ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด ก.การอุดมศึกษา กล่าวว่า ได้ร่วมกับ สธ.ติดตามและประมวลผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในคนไทย โดยขณะนี้ฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว 33,621 คน ใน 13 จังหวัด ทั้งหมดเป็นวัคซีนซิโนแวค ร้อยละ 76.9 เป็นบุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข/อสม. โดย จ.สมุทรสาคร ฉีดวัคซีนมากที่สุด ตามด้วย กทม. สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี ผู้ที่ได้รับวัคซีนกว่าร้อยละ 91 ไม่มีผลข้างเคียง โดยพบผลข้างเคียงไม่รุนแรงร้อยละ 8.8 ทั้งนี้ มี 9 จังหวัด ใน 13 จังหวัดเป้าหมายที่ได้ฉีดวัคซีนได้มากกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายในระยะที่หนึ่ง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์, เดลินิวส์

-ปลัด ก.วัฒนธรรม ระบุ วันที่ 16 มี.ค.นี้ ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข กทม. ก.การท่องเที่ยว ก.คมนาคม สดช. มาหารือแนวทางจัดกิจกรรมสงกรานต์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ก่อนสรุปผลต่อสคบ. และหากผ่านความเห็นชอบจะเสนอที่ประชุมกรม. ในสัปดาห์หน้า

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, thebangkokinsight, siangtai)

-รมว.การท่องเที่ยวฯ ผู้ว่า ภูเก็ต ผู้ว่า ททท. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงความสำเร็จโครงการนำร่อง Villa Quarantine ในพื้นที่โรงแรมศรีพันวา ซึ่งรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรก 58 คน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การที่รัฐบาลให้เอกชนช่วยเหลือในการนำเข้าและกระจายวัคซีนโควิด 19 นั้น กำลังรอดูกระบวนการนำเข้าวัคซีนซึ่งขณะนี้เน้นลักษณะการติดต่อระหว่างรัฐกับรัฐ อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อผู้สนใจ

## ประเด็นข่าว

วัคซีนในลักษณะซื้อต่อจากรัฐ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้นัดวัคซีนให้ประชาชนเพียงประมาณ 30% ควรเร่งฉีดให้ได้เดือนละ 10 ล้านคน เฉลี่ยวันละ 3 แสนคน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-กทม. ฉีดวัคซีนแล้ว 3,711 ราย วันที่ 9 มี.ค. ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 1 ราย สะสม 993 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-จ.นนทบุรี ศูนย์เฝ้าระวังโควิด 19 รายงานพบผู้ติดเชื้ออีก 1 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า

-สสจ.สมุทรสาคร รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19 ราย เป็นการพบในรพ. 11 ราย แยกเป็น คนไทย 8 ราย ต่างชาติ 3 ราย และจากการค้นหาคัดกรองเชิงรุก 6 ราย เป็นคนไทย 3 ราย ต่างชาติ 3 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุเคราะห์ราษฎร์) ประกาศปิด 11-12 มี.ค. 2564 หลังได้รับแจ้งมีผู้ปกครองนักเรียนติดโควิด 19 แล้ว 4 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.ธวัชชัย เศรษฐสุภานา ผอ.รพ.แม่สอด รับมอบรางวัลเคราะห์ผลดาวน์พิเศษพระราชทาน สามารถตรวจได้ประมาณ 800-1,000 ตัวอย่าง/วัน ส่วนผลตรวจคัดกรองผู้เสี่ยงสูงในชุมชนอิสลามบำรุง 432 ราย พบติดเชื้อ 1 ราย และพบจากร้านถ่ายเอกสารที่ถูกนำเข้ากักกันอีก 1 ราย รวมทั้งหมด 2 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, bizfocusmagazine, sanook

-นักวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก บ. เซฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จก. ทำการวิจัยสุนัขดมกลิ่นหาผู้ติดเชื้อโควิดไม่แสดงอาการได้สำเร็จ ผลแม่นยำกว่า 94.8%

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

## งาน Thailand International Health Expo 2021

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, ผจก., กท.ธุรกิจ, acnews, thailandplus สำนักข่าวไทย, INN)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เป็นประธานเปิดตัวโครงการและพบปะเครือข่ายพันธมิตร “Thailand International Health Expo 2021” ที่ สธ. ททท. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และ สสส. จะร่วมกันจัดขึ้นวันที่ 16- 19 ก.ค. 2564 ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนกราว์ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นหนึ่งของระบบสุขภาพไทย สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการควบคุมโควิด 19 ของรัฐบาล คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมทั้งคนไทยและต่างชาติประมาณ 50,000-100,000 คน เป็นช่องทางหนึ่งที่นำระบบสุขภาพมาช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจของไทย

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า งานดังกล่าวเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขและอุตสาหกรรมสุขภาพทั่วโลกไว้ด้วยกัน แบ่งเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนนิทรรศการจากหน่วยงานชั้นนำ 14 พาวิลเลียน โซนกิจกรรมเวที โซนบริการประชาชน โซนจับคู่ และโซนการประชุมสัมมนา บรรยายพิเศษจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขทั่วโลก

## กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับ พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุพรรณ ประธานเครือข่ายพลังภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บมจ.เอ็มบีเค ลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดงาน "ครบเครื่องเรื่องกัญชาและเส้นหย่าสมุนไพร" GANJA & TTM IN THE CITY ระหว่างวันที่ 17-21 มี.ค. 2564 ที่รอยัล พาร์ค พลาซ่า ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กทม.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, แนวหน้า

-ม.นเรศวร จัดการฝึกอบรม "การผลิตกัญชงเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และเครื่องสำอาง" เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ตั้งแต่ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต การสกัดสารสำคัญจากกัญชง การผลิตกัญชงแบบโรงเรือนกึ่งเปิดและแบบแปลงปลูก ตลอดจนนวัตกรรมการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม เครื่องสำอางจากกัญชง โดย อย. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สถาบันอาหาร และภาคเอกชนในเครือข่าย เป็นวิทยากร

## 79 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ thailandplus

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 79 ปี ระบุ กรมฯ มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 1 ใน 3 ของภูมิภาคเอเชีย ภายในปี 2565 โดยมีพิธีทำบุญและถวายสังฆทานแก่พระภิกษุสงฆ์ มอบโล่รางวัล

และประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีสาธารณสุข และบุคลากรดีเด่นของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

### 79 ปี กรมการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, thailandplus

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย ในโอกาสครบรอบ 79 ปี กรมฯ เตรียมผลักดันนโยบายการแพทย์ก้าวหน้า ดึงศักยภาพเครือข่าย พัฒนาระบบบริการสุขภาพ นวัตกรรมทางการแพทย์ ภายใต้การแพทย์วิถีใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน

### พระราชทานเครื่องราชฯ ผู้ทำความดีแก่ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามกีฬา, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, เดลินิวส์, สยามกีฬา, ข่าวสด, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ผจก., แนวหน้า, mcot, springnews, thebankokinsight)

-นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ ในฐานะผู้ทำความดีความชอบแก่สธ.

### เตือนอันตรายชาชิมือกไกดืบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ผจก., ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, คมชัดลึก, ChiangmaiNews, thestandard, nation, js100, thailandplus)

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือนเมนูชาชิมือกไกดืบเป็นอันตราย มักมีเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ปนเปื้อน เป็นสาเหตุโรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ หรือติดเชื้อในลำไส้ และมักมีตัวอ่อนพยาธิตัวจิ๋ว เมื่อกินเข้าไปจะกลายเป็นตัวแก่ในกล้ามเนื้อ ส่งผลให้มีอาการคัน บวมแดง หรือ บวม ๆ ยุบ ๆ และเคลื่อนที่ได้ บางรายถึงขั้นตาบอดหรือสมองอักเสบ แนะนำกินแบบปรุงสุกด้วยความร้อนสูงกว่า 70 องศาเซลเซียส ในเวลาไม่น้อยกว่า 5 นาทีเพื่อทำลายเชื้อโรค และล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง เพื่อสุขอนามัยที่ดี

### ข้อชี้ปลอดภัยช่วงสงกรานต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, สยามรัฐ)

-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธานการประชุมคกก.นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ สั่งการให้เข้มดูแลความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กำหนดแนวทางปฏิบัติการช่วง 7 วันแห่งความปลอดภัย ระหว่าง 10-16 เม.ย. โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งในการดำเนินงานตาม 5 มาตรการ คือ 1.ด้านการบริหารจัดการ 2.ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 3.ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ 4.ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ 5.ด้านการช่วยเหลือหลังอุบัติเหตุ ตั้งเป้าลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

### นโยบายโรคมะเร็งรักษาได้ทุกที่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า นโยบาย "โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม" เริ่มเมื่อ 1 ม.ค. 2564 ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและมีสิทธิบัตรทองสามารถเลือกเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ที่มีศักยภาพรักษา ภายใต้การตัดสินใจร่วมกับแพทย์ โดยไม่ต้องใช้หนังสือส่งตัว ทั้งนี้ สธ.ได้จัดเตรียมระบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งในเขตสุขภาพทั้ง 13 เขต โดยปรับระบบบริการให้สอดคล้องกับบริบท ศักยภาพ และทรัพยากรที่มีในพื้นที่เพื่อรองรับนโยบาย ขณะที่ สปสช.เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดบริการ